

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม Heart of Giving เปิดประสบการณ์ Interactive Dining Experiences ร่วมเสิร์ฟมื้ออาหารสุดพิเศษในรูปแบบ“Digital Art” จัดหารายได้สมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬารินทร์



กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2563: มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน เปิดประสบการณ์ Interactive Dining Experiences กับ “Digital Delicious” ร่ายมนต์มายาเสิร์ฟประสบการณ์ Digital Art รูปแบบใหม่กับมื้ออาหารสุดพิเศษ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้บริจาคในการร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารินทร์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิดงาน และเป็นตัวแทนของมูลนิธิกล่าวแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ณ ห้อง PLAY ROOM ชั้น 4 โรงแรมโอเรียนทอล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร

เทพ (Oriental Residence Bangkok) ถนนวิฑู

มูลนิธิภัทรมหาราชาอนุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้จัดกิจกรรมส่งความสุขด้วยการ “ให้” ต้อนรับปีใหม่ พร้อมกิจกรรมเปิดตัวมูลนิธิภัทรมหาราชาอนุสรณ์ฯ ไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดหาทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ และการให้บริการรักษาพยาบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยในแคมเปญแรกของมูลนิธิได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสานต่อพระปณิธานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้แนวคิด “Heart of Giving สุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน” โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “เสื่อ” ให้ทางมูลนิธิฯ นำมาจัดทำของที่ระลึกการกุศลและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง อาทิ เสื่อยัด ราคา 350 บาท เสื่อโปโล ราคา 490 บาท และชุดบัตรอวยพร ราคา 90 บาท รวมทั้งพระราชทานภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ประดับพระนามย่อพร้อมกรอบ ขนาด 34.3”x 28.2” นิ้ว มอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริจาค 50,000 บาทขึ้นไป และขนาด 48”x 40.3” นิ้ว มอบเป็นที่ระลึกให้กับผู้บริจาค 200,000 บาท ตลอดเดือนมกราคม 2563 นี้ ร่วมเป็นหนึ่งในพลังแห่งการแบ่งปันสานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นกำลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีพลังใจต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป ร่วมส่งสุขแห่งการให้ สานหัวใจแห่งการแบ่งปัน บริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิภัทรมหาราชาอนุสรณ์ฯ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 942-0-08989-9 หรือ ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 236-1-00491-0 โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ มูลนิธิภัทรมหาราชาอนุสรณ์ฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ โทร 0 2576 6100 ต่อ 8110 หรือทาง www.facebook.com/bhadramaharajanusorn